

คุณคือใคร...ใครคือคุณ...ตามหลักโหราศาสตร์ (1)

นำเสนอเมื่อ : 15 พ.ค. 2552

ราศีเมษ ✖ (14 เม.ย. - 15 พ.ค.)

หนุ่มเมษ : เป็นผู้ชายใจร้อน ดื้อรั้น เอาแต่ใจตัวเองเป็นที่สุด อยากทำอะไรก็ทำ ไม่ค่อยแคร์ความรู้สึกของคนอื่น เป็นผู้ชายที่มีเพื่อนเยอะมาก แสบทุกหัวระแหง และเป็นพวกให้ความสำคัญกับเพื่อนมากๆ ซะด้วยสิ ประเภท "เพื่อเพื่อนนอยกว่านี้ได้ อย่างไร" เป็นคนมีความคิดสร้างสรรค์ ที่พร้อมจะคิดนอกกรอบได้ตลอดเวลา มี พลังงานในตัวสูง มั่นใจในตัวเองอย่างมาก ใจเด็ดเดี่ยว ภายนอกวาเลื่อกก็คือเล็ก ไม่ใช่ผู้ชายที่จะมาตีหน้า เศร่าทำท่าอหึกให้ใครเห็น เป็นหนุ่มที่กล้าคิด กล้าพูด และกล้าทำ ไม่ชอบคนโกหก หนุ่มราศีนี้จะเป็น คนรักความยุติธรรม ซางค์สามารถคุยได้ทุกเรื่องกับทุกคน เป็นพวกพูดอะไรตรงไปตรงมา ไม่อ้อมค้อม เขาเข้ากับคนอื่นได้ง่าย เป็นผู้ชายที่สนใจโลกปัจจุบัน ไม่หมกมุ่นอยู่กับอดีต หรือฝันเฟื่องถึงอนาคต เป็น คนมองโลกในแง่ดี ชอบช่วยเหลือคนอื่น เป็นหนุ่มที่แอบอ่อนไหวกับเขาด้วยเหมือนกัน

สาวๆที่มีหวานใจเกิดในราศีนี้ มีเคล็ดลับนิดหนึ่ง คุณต้องเป็นคนที่อดทน และใจเย็นให้มากๆ ถ้าคุณรักเขา จริงๆ และที่ต่อระวังก็ คือ เขาเป็นพวกใจกล้าบาบิโน กลาใดกลาเสีย มีเทฮาไรก็พร้อมสุมหัวตัวเลยละ รุม ถึงเรื่องความรักด้วย ที่สำคัญเขาชอบเป็นผู้นำ ถ้าอยากจะให้รักยืนยาว มั่นคง คุณต้องยกให้เขาเป็นผู้นำ บาง เขาชอบผู้หญิงที่ดูดีอยู่เสมอ อย่าซกมกให้เขาเห็นชิวละ เขาอาจจะเปลี่ยนใจไฉฉายๆนะ

สาวเมษ : สาวราศีเมษมีชีวิตที่ไม่หยุดนิ่ง เธอจะยุ่งเหยิงอยู่ตลอดเวลา เป็นหญิงเก่ง และแกร่ง พร้อมจะยืนหยัดด้วยลำแข้งเล็กๆของตัวเอง โดยไม่ต้องพึ่งพวผู้ชายหน้าไหนเลยละ มีความเป็นผู้นำ และเป็นอีก หนึ่งราศีที่มั่นใจในตัวเองมากมาก ชอบที่จะทำอะไรด้วยตัวเอง แมกระทั่งเปลี่ยนหลอดไฟ อยาแปลกใจ, ถ้าอยู่ สาวราศีนี้จะลุกขึ้นมาชวนคุณไปกินข้าวเย็นใต้แสงเทียน เพราะสำหรับเธอแล้ว ฝ่ายหญิงชวน ฝ่ายชายก่อน ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกอะไร ผู้ชายที่จะทำให้สาวราศีเมษสนใจ จะต้องเป็นผู้ชายมาดเข้มมี ความเป็นผู้นำ ประเภทลูกแหงไปให้ไกลๆ เลย สองตาชอกก็ไม่แล นั่นคือแง่มุมเดียวของสาวราศีนี้ สวาน อีกแง่มุมหนึ่งก็คือ เธอเป็นสาวซีเหงาสุดๆ แต่เธอเก็บมันไว้ลึกสุดใจเลยละ คุณไม่มีทางรู้ได้เลยว่ เธอ กำลังอหึก เพราะเธอจะไม่แสดงออกเด็ดขาด สิ่งดีๆ, ในตัวเธอก็คือ เป็นพวกมองโลกในแง่ดี คุยสนุก อยู่ ไกลแล้วไม่เบื้อ เป็นผู้หญิงที่ชอบทำงาน แถมทำหลายอย่างในเวลาเดียวกันอีกด้วย สาวราศีเมษจะรัก เพื่อนมาก ในวงเหลาเธอสามารถทำตัวกลมกลืนกับกลุ่มเพื่อนได้ไม่นานเกลียด

หากหนุ่มๆคิดจะเลือกสาวราศีเมษเป็นคู่ชีวิตละก็ ระวังไว้นิดหนึ่ง เธอเป็นคนที่โกรธง่ายมาก แต่ก็หายเร็ว มากเหมือนกัน ถ้ามีเรื่องให้ต้องถกเถียงกัน ก็ปล่อยให้เธอชนะๆไปเหอะ จะได้ไม่ต้องทะเลาะกัน เวลาคุณ ไปไหนมาไหนกับเพื่อนแล้วกลับดึก ไม่ต้องอธิบายอะไรมาก เธอเข้าใจ ให้พูดกับเธอแบบตรงไปตรงมา อยาให้เธอจับได้ละว่คุณโกหก เพราะเธอจะโกรธมาก และถ้ามีปัญหาหนัก เธอก็พร้อมจะบอกคุณตรงๆ วาเล็กเหอะ...

ราศีพฤษภ (16 พ.ค.- 15 มิ.ย.)

หนุ่มพฤษภ : หนุ่มราศีพฤษภ หนุ่มมาดเข้มที่พร้อมจะเข้า ออกเข้าใจใครต่อใคร ได้เป็นอย่างดี เพราะเขาเป็นนักฟังที่ดี แคมมองตาคุณเขาก็รู้ได้แล้วว่า คุณจะพูดอะไร หนุ่มราศีนี้ส่วนใหญ่ จะเป็นพวก รูปหล่อ กล้ามใหญ่ ที่สาว ๆ หมายปอง แต่จะมีสีผิว ที่ค่อนข้างเข้ม มีทิวหาสวยๆ ชุดดูมันคง เป็นอีกราศีที่สนใจใคร่รู้เรื่องอนาคตที่ กำลัง จะเกิดขึ้นมากกว่าที่จะจมปลักอยู่กับอดีต แต่เป็นคนที่ค่อนข้างระมัดระวังตัว คุณอาจจะไม่เชื่อ ถ้าจะ บอกว่าเขาเป็นคนรักเสียงเพลง และชอบเต้นรำ เป็นหนุ่มเสน่ห์แรง ที่ไม่เคยขาดแคลนสาว ๆ รอบกาย เป็นพวกอยู่ติดบ้าน มีความสุขกับชีวิตเรียบง่ายสบายๆ ที่บ้าน สำหรับการตัดสินใจปัญหาสำคัญๆ เขาจะคิด อยู่นานมาก และรอบคอบมากๆ จนถึงขั้นจริงจังกับเรื่องนั้นๆ มากเกินไป และนิสัยที่นารักมากๆ ของหนุ่ม พฤษภก็คือ เขาเป็นผู้ชายโรแมนติก สาวๆ ที่มีหวานใจเกิดในราศีนี้ คุณโชคดีมาก เขาเป็นคนที่รักสมบูรณ์แบบ เพราะเขาพร้อมจะให้อิสระกับ คุณ และพร้อมจะดูแลคนที่เขารักเสมอ เคล็ดไม่ลับ ถ้าคุณไม่อยากเสียเขาไป คุณต้องขยันแต่งตัวให้ดูเนียบ เก๋ ดูดี อยาซกมกเด็ดขาด เพราะเขาไม่ชอบมาก

สาวพฤษภ : สาวพฤษภ สาวผอมบาง เพียวลม ผู้มาดมั่น มีเปลวไฟร้อนแรงซ่อนอยู่ภายใน คุณจะ ได้ สัมผัส กับมันทันที ถ้าคุณทำให้เธอโกรธ สาวราศีนี้ส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงทำงาน เก่งสารพัด ไม่เคยต้อง งอผู้ชาย เพราะเธอคิดว่าเธอทำได้ ไม่แพ้ผู้ชายเหมือนกัน ข้อดีของสาวพฤษภก็คือ เธอรู้ว่าเธอไม่อาจ เปลี่ยนแปลงใครต่อใครรอบตัวได้ แต่เธอต้องยอมรับสิ่งที่เขาเป็นมากกว่า ถ้าหากเธอไม่ชอบ ใครซักคน หนึ่ง เธอจะไม่ยุ่ง ไม่ของเกี้ยว เผลอๆ อาจถึงขั้นไม่มองหน้าเลยก็ได้อีก แม่จะเก่งกลาสามารถยังไง เธอ ก็ยังมีอารมณ์อ่อนไหว รักธรรมชาติ และเสียงเพลง เธอไม่ได้เป็นสาวซีทิง แต่อย่าทำอะไรไม่ไฉนๆ แล้วยัง มีเรื่องแฉๆ เป็นอีกคนที่ชอบตั้งความหวังไว้สูง พอผิดหวังก็จะรู้สึกแย่มากๆ หนุ่มที่กำลังขายขนมจีบสาวราศีนี้ จิวไว้เลยว้า เธอไม่ชอบผู้ชายป่องๆ ประเภททางเกงยีนส์ 7 วันซักที เพราะเธอเองเป็นคนชอบแต่งตัว เป็นผู้หญิงที่ชอบผู้ชายฉลาดรู้ทันเธอ และที่พวกผู้ชายน่าจะชอบมากๆ ก็คือ เธอไม่ใช้ผู้หญิงขี้บ่น และไม่เชื่อเรื่องดวง

ราศีเมถุน (16 มิ.ย.- 15 ก.ค.)

หนุ่มมิถุน : เขาเป็นผู้ชายฉลาด คล่องแคล่ว คารมเป็นต่อ พูดเก่ง ข่างเจรจา จะพูด จะจา หรือจะทำอะไรดูว่องไวไปหมด เป็นหนุ่มที่รักการออกกำลังกาย เป็นคนไม่หยุด นิ่งอยู่กับที่ ถ้านั่งอยู่กับที่ เขาก็มักจะกระดิกขา หรือไม้ก็ต้องมีอะไรหมุนเล่นอยู่ในมือ เสมอๆ เป็นหนุ่มเจ้าสำอางคนหนึ่งเลยก็ว่าได้ เพราะเขาเป็น พวกชอบแต่งองค์ทรง เครื่องอยู่หน้ากระจกได้เป็นเวลานานๆ นางครึ่งน่านกาวผู้หญิงบางคนเสียอีก หนุ่มราศีนี้จะเป็นคนเก็บ ของได้เป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาดเอี่ยม แต่งตัวดี ไม่ตกยุค ขอเสียของหนุ่มราศีนี้ก็คือ เขาเป็นคนเบื่อง่าย เขาจะสนใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง พอเขาหมดความสนใจเขาก็หันไปหาเรื่องใหม่ๆ ทันที เป็นคนที่ไม่ชอบงานที่ซ้ำซากจำเจ ประมาณว่าตอกบัตร 8.30 โมง กลับ 5 โมงเย็น ไม่ใช่งานที่เขาจะทนทำได้นาน เขามักจะมีเป้าหมายใหม่ๆ ในชีวิต แม้วาวันนี้จะประสบความสำเร็จขั้นหนึ่งแล้ว เขาก็ยังแสวงหาขั้นต่อไป อีก เขาเป็นนักเสียงโชคที่กล้าได้กล้าเสีย และพร้อมจะลุยไปข้างหน้าเสมอ ถ้ายากเป็นหวานใจของหนุ่มราศีนี้ คุณต้องรู้จักที่จะอยู่คนเดียว เขาจะมาหาคุณก็ต่อเมื่อ คุณยังมีอะไร ให้เขาค้นหา ความเป็นหนุ่ม 2 บุคลิก อาจทำให้สาวๆ ที่หลงใหลเขาจนงงได้งายๆ เพราะไม่รู้ว่า เขาคิด ยังไงกันแน่ บางวันเขาอาจจะโทรมาจะจา วาดิตถึง แต่พออีกวันโทรมายกเลิกนัดที่มีกับคุณก็ได้

สาวมิถุน : สาวราศีนี้ส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงมีเสน่ห์ กระฉับกระเฉง ฉลาดเฉลียว แลดูน่าสนใจ จะหยิบ จีบอะไรก็ดูคล่องแคล่วลวมเป็นผู้หญิง เก่ง รักที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ตลอดเวลา บางครั้งเธอก็ข่างฝัน คุณหม หวาน เป็นสาว 2 บุคลิกตัวจริงเสียงจริง ด้วยความที่เธอมีความเป็นตัวของตัวเอง จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะมี ชายหนุ่มหลายต่อหลายคนรุมตอม แต่เธอไม่ตกหลุมรักกับใครง่ายๆ หรือ คำว่า "รัก" เป็นสิ่งพิเศษสำหรับ เธอ แต่ยังมีอะไรที่สำคัญกว่า ผู้หญิงอารมณ์หลากหลายคนนี้ จะทำให้หนุ่มๆ มีนงง ไม่รู้ว่าเธออยู่ใน อารมณ์ไหนกันแน่ บางวันเธอก็ดูจริงจัง หัวเราะสนุกสนาน เฮฮา บางวันก็ดูเจี๊ยบ ๆ เหงาๆ เดใจไม่ถูก แต่สาวราศีนี้จะเป็นสาวที่หนุ่มๆ หมายปอง เพราะเธอสามารถคุยกับคุณได้แทบทุกเรื่อง ตั้งแต่เรื่อง การเมืองจนถึงเรื่องทะเลสิ่งติดเรต คุณไม่เคยเบื่อที่จะคุยกับเธอเลยละ ถึงคุณจะไม่อยู่ในวงเหล้า เธอก็เข้า รวมวงนโศยงไม่นาเกลียด

หนุ่มคนไหนที่ตกหลุมรักสาวราศีนี้ ต้องทำใจรับอารมณ์ขึ้นลงๆ ของเธอให้ได้ ในขณะที่คุณอยู่ระหว่าง การยื่นใบสมัคร เธอไม่ได้พิจารณาคุณคนเดียวนะ เพราะเธอยังเปิดโอกาสให้หนุ่มคนอื่น ๆ ด้วย คุณไม่ อาจหยุดให้เธออยู่คนเดียวข้างคุณได้ เธอต้องการเดินไปข้างหน้าตลอดเวลา ถ้าคุณพร้อม จะเดินไป กับเธอ แต่ผู้ชายคนอื่นอยู่เฉยๆ เธอจะปฏิเสธคุณในทันที และคุณจะถูกกลืนเลื่อนไปจากใจในไม่ช้า เพราะ นั่นไม่ใช่ตัวตนของสาวราศีนี้นั่นเอง